

Số: /BC-BDT

Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác đối ngoại năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024

Căn cứ Công văn số 642/SNgV-VP ngày 25/8/2023 của Sở Ngoại vụ về đề nghị báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2023 và xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2024; Ban Dân tộc tổng hợp báo cáo như sau:

I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

Trong những tháng đầu năm 2023 tình hình dịch bệnh covid-19 trên thế giới và trong khu vực diễn biến phức tạp; mâu thuẫn, chiến tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đối ngoại của tỉnh. Tuy vậy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhìn chung tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định. Hoạt động tôn giáo trong vùng dân tộc đều tuân thủ pháp luật. Đời sống nhân dân được nâng lên, đặc biệt là nhân dân vùng dân tộc miền núi, công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các vấn đề xã hội khác tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân vùng đồng bào dân tộc miền núi, tích cực tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các chương trình, dự án chính sách dân tộc được triển khai đảm bảo tiến độ, đúng đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

1. Việc triển khai quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác đối ngoại

Tại các cuộc họp giao ban lãnh đạo, họp cơ quan, lãnh đạo Ban đã quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức các văn bản về công tác đối ngoại như: Chỉ thị 41-CT/TW ngày 15/4/2010 về tăng cường công tác NGKT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, Chương trình hành động số 61-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế; Quy chế số 15-QC/TU ngày 20/02/2020 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh thay thế Quy chế số 07-QC/TU ngày 01/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh.

2. Công tác ngoại giao Nhà nước

2.1. Tình hình hợp tác quốc tế cấp địa phương: không thực hiện

2.2. Công tác ngoại giao kinh tế (NGKT) và hội nhập kinh tế quốc tế

Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Kế hoạch số 476/KH-UBND ngày 03/02/2021 của triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ- TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" đến năm 2025.

Ban hành Kế hoạch số 140/KH-BDT ngày 01/3/2023 về Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm vận động, khai thác và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

2.3. Hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực khác

Hoạt động hợp tác quốc tế để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang năm 2023: Ngày 30/3/2023, Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo với nội dung chia sẻ kinh nghiệm vận động, sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ, cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan, đơn vị: Lãnh đạo Ban Dân tộc; Vụ Hợp tác Quốc tế - Ủy ban Dân tộc; Ban Điều phối viện trợ nhân dân (Pacom); Sở Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025; Lãnh đạo UBND huyện, Phòng Dân tộc các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế.

2. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào

Thực hiện nghiêm túc Quy chế số 15-QC/TU ngày 20/02/2020 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bắc Giang; năm 2023, Ban Dân tộc không có tổ chức, cá nhân đi công tác nước ngoài.

3. Công tác đối ngoại nhân dân.

Phối hợp với các tổ chức liên quan bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc; trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các đoàn thể và người dân về công tác phi chính phủ nước ngoài và ý nghĩa việc tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, và các đối tác phát triển nước ngoài khác đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Dân tộc đã cử 04 công chức tham dự hội nghị tập huấn bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế năm 2023; 01 công chức tham gia lớp tập huấn công tác quản lý xuất cảnh.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại đến cán bộ,

công chức, người lao động trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc, nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua nhiều hình thức.

2. Tăng cường tiếp xúc, vận động nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hệ thống cơ quan công tác dân tộc của tỉnh với các tổ chức phi chính phủ đã và đang hoạt động tại tỉnh, mở rộng quan hệ với các tổ chức phi chính phủ đã đăng kí hoạt động tại tỉnh nhưng chưa triển khai chương trình, dự án trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, vận động tài trợ các dự án phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình và lĩnh vực quan tâm của các tổ chức trong nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ.

3. Rà soát, xây dựng danh mục các dự án vận động hỗ trợ phù hợp nhu cầu của cơ quan, địa phương và lĩnh vực quan tâm của các tổ chức phi chính phủ; xác định các yếu tố trọng tâm, tăng cường công tác chia sẻ thông tin với các tổ chức phi chính phủ.

4. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế, đối ngoại, xúc tiến, vận động hỗ trợ phi chính phủ.

5. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện vận động các nguồn vốn đầu tư, viện trợ nước ngoài, khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của tỉnh và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển giữa Bắc Giang với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

6. Quản lý chặt chẽ các các đoàn công tác, cá nhân trong cơ quan đi nước ngoài, các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc tại cơ quan theo quy định.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp tạo môi trường pháp lý phù hợp và thuận lợi cho hoạt động viện trợ của các Tổ chức quốc tế, Tổ chức phi chính phủ. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Ban Dân tộc trong công tác vận động, viện trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác xúc tiến, vận động viện trợ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2023, Kế hoạch năm 2024, Ban Dân tộc gửi sở Ngoại vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Ngoại vụ;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, HCTH.

TRƯỞNG BAN

Vi Thanh Quyền